

KIẾN XƯƠNG

# Đưa Nghị quyết số 68 tới người dân



Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, sau khi Nghị quyết số 68 của Chính phủ được ban hành, huyện Kiến Xương đã khẩn trương triển khai để hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo đúng quy định. Ngay sau khi tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Kiến Xương đã đẩy

manh tuyên truyền để nhân dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm bắt và chủ động đề xuất với các cơ quan chức năng; giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu thành lập các tổ công tác, tiếp nhận hồ sơ, tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai các chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp bảo đảm đúng quy định. Huyện đã thành lập 5 tổ công tác để đôn đốc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ của các trường

hợp trên địa bàn. Kết quả, đến nay có 117 trường hợp được phê duyệt hỗ trợ kinh phí do đã điều trị Covid-19, cách ly y tế. Bà Ngô Thị Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi và các thành viên trong tổ công tác đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ hỗ trợ kinh phí đối với trẻ em, người đang điều trị Covid-19 và đồng để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, kinh doanh, UBND huyện chỉ đạo Ngân hàng

Mặc dù trong quá trình thẩm định hồ sơ có khó khăn do một số trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly đi làm ăn xa song với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và trạm y tế các xã nên huyện đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cho các trường hợp được nhận hỗ trợ. Đến nay, 100% trường hợp F0, F1 có hồ sơ để nghị hỗ trợ đã được tỉnh phê duyệt.

Bà Trương Thị Nhựt, thôn Trà Vỹ Bắc, xã Vũ Công chia sẻ: Khi chưa có dịch Covid-19 ngày nào tôi cũng đi chợ bán rau quả, cả nhà trông chờ vào thu nhập từ gánh hàng. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh xảy ra, chồng là F0, tôi và các con là F1 phải đi cách ly tập trung nên mọi hoạt động trong gia đình bị đình trệ, cuộc sống khó khăn. Từ đó đến nay, hàng hóa ế ẩm, thu nhập giảm nhiều so với ngày chưa có dịch. Nghị quyết số 68 của Chính phủ như luồng sinh khí động viên gia đình tôi trong lúc khó khăn.

Cùng chung cảnh ngộ với bà Nhựt, ông Bùi Văn Toán, thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh gia đình thuộc diện khó khăn, hàng ngày ông đi làm thợ xây quanh xã để kiếm tiền nuôi vợ bệnh trọng. Thời gian đi cách ly tập trung ông Toán không làm ra tiền nên cuộc sống gia đình lại càng khó khăn hơn. Đến nay, biết tin được hỗ trợ về tiền ăn trong thời gian cách ly ông rất phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Riêng chính sách cho vay vốn đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, kinh doanh, UBND huyện chỉ đạo Ngân hàng

Chính sách xã hội huyện liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền về chính sách cho vay. Kết quả đến nay Ngân hàng đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân cho 2 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Mạnh Tuấn (thị trấn Kiến Xương) được giải ngân cho vay 104,38 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 34 lượt lao động; Công ty TNHH So Yuong Fashion (xã Hòa Bình) được giải ngân cho vay 125,87 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 41 lượt lao động. Bà Vũ Thị Thanh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH So Yuong Fashion cho biết: Là doanh nghiệp may xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, châu Âu song chưa bao giờ tôi thấy khó khăn như thời gian qua. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và địa bàn huyện dịp đầu tháng 5/2021 khiến doanh nghiệp điêu đứng, chi phí tăng cao từ khâu vận chuyển nguyên liệu đầu vào đến việc giải quyết việc làm cho người lao động. Vì thế, việc giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Nghị quyết số 68 là quyết sách hợp lòng dân. Do đó, huyện Kiến Xương sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất hỗ trợ cho người lao động tự do, lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên kịp thời, công khai, minh bạch.

THU THỦY

## CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ...

(Tiếp theo trang 1)

về việc bảo đảm an toàn công trình để điều, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, sẵn sàng ứng phó với bão lũ. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến bão; thông báo cho chủ các tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đồng thời có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Có phương án phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn thiên tai cho các khu cách ly và khi thực hiện di dời, sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm, nơi neo đậu tàu thuyền, các khu nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, đặc biệt đối với các phương tiện văng lái vào neo đậu, tránh trú bão trên địa bàn tỉnh. Đóng các cống tuối, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước trong hệ thống để phòng mưa lớn gây ngập úng lúa màu, hoa màu, các khu vực trũng, thấp. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên sông, ven biển; kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu và các công trình đang thi công ở các tuyến đê biển, đê cửa sông. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.164 tàu thuyền với 3.423 lao động trên biển. Đến 10 giờ ngày 8/9, tất cả số phương tiện trên đều đã liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm.

Toàn huyện Thái Thụy hiện có 529 tàu thuyền với 1.886 lao động khai thác thủy hải sản. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn và bão Conson trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động hướng dẫn chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền; tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn thiên tai cho khu vực cách ly và các khu vực di dời, sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm, nơi neo đậu tàu thuyền, các khu nuôi trồng, khai thác thủy sản, đặc biệt chú ý người và phương tiện văng lái vào neo đậu trên địa bàn; chủ động thu thoát nước đê trong hệ thống sông, kênh mương nội đồng; sẵn sàng tiêu ứng khu vực trũng, thấp, ngập úng...

Để chủ động chống úng cho gần 10.000ha lúa mùa, 700ha rau màu, huyện Tiên Hải đã chủ động chỉ đạo các địa phương tập trung nhân lực rà soát các sông, kênh, tổ chức khơi thông dòng chảy; theo dõi sát diễn biến tình hình mưa trong những ngày tới để có phương án phòng, chống úng kịp thời. Thường xuyên thăm đống, rau màu cần che phủ, khẩn trương rút nước, khơi thông dòng chảy khi có mưa ngập úng, tránh hiện tượng thối cây, thối rễ. Chủ động tiêu thoát nước cho diện tích thủy sản, bảo đảm độ pH trong ao nuôi, tránh tình trạng tôm, cá, bị sốc khi thay đổi môi trường.

Thời điểm này, huyện Vũ Thư còn 150ha cây màu hè thu, trên 7.600ha lúa mùa, trong đó 2.500ha lúa đã trở bông; 112 lồng cá trên sông, trên 1.500ha nuôi trồng thủy sản. Để chủ động ứng phó với mưa lớn và bão Conson, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương kịp thời chủ động ứng phó với diễn biến của bão Conson. Các đơn vị liên quan khẩn trương gia cố, bảo đảm an toàn thiên tai gắn với phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả ở khu vực cách ly tập trung của huyện. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và các địa phương thực hiện đóng các cống tiêu, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước đê trong hệ thống để phòng mưa lớn gây ngập úng lúa và hoa màu. Các hộ nuôi chủ động bảo đảm an toàn lồng bè, quay lưới chắn, tránh thất thoát thủy sản. Các địa phương rà soát các trọng điểm đê, kè, cống, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư xử lý khẩn các điểm xung yếu và sẵn sàng nhân lực, vật tư hộ đê khi cần thiết.



Mưa lớn làm một số diện tích hoa màu của các xã Song An, Trung An, Minh Quang (Vũ Thư) bị ngập úng nhẹ, cục bộ ở một số thời điểm.

## THÀNH PHỐ

# Các doanh nghiệp tích cực phòng, chống dịch

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này, mặc dù sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố Thái Bình vẫn ổn định song để sản xuất, kinh doanh bền vững, các tỉnh hướng, kịch bản ứng phó với dịch bệnh luôn được các DN chủ động.

Tuy chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng 7 tháng đầu năm 2021 công nghiệp thành phố tiếp tục hồi phục, giá trị sản xuất ước đạt gần 11.600 tỷ đồng, tăng 10,28% so với cùng kỳ. Kết quả đó khẳng định sự chủ động, làm tốt công tác phòng dịch của tỉnh nói chung, thành phố nói riêng, đặc biệt là các DN. Các DN đã xây dựng các kịch bản, lường đón trước các tình huống dịch với mục tiêu không để đứt gãy chuỗi sản xuất, không để người lao động mất việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng anh Phạm Văn Luyến cũng như hơn 700 công nhân Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình chưa bao giờ bị mất việc làm hay tạm ngừng việc, lương hàng tháng và các chế độ phúc lợi vẫn được

bảo đảm. Thu nhập trung bình 6 tháng đầu năm 2021 của anh Luyến đạt 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 20% so với năm 2020. Anh Luyến chia sẻ: Từ khi có dịch Covid-19, công nhân chúng tôi đều thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Công ty thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cũng như động viên công nhân bình tĩnh trước diễn biến

phức tạp của dịch bệnh để yên tâm sản xuất. Với 2 nhà máy, từ khi dịch bùng phát, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình đã xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết cho các tình huống dịch; tạm dừng gặp gỡ, làm việc trực tiếp với khách hàng, đối tác nếu không thực sự cần thiết; khuyến khích tất cả nhân viên trao đổi, liên hệ công việc với đối tác, khách hàng



Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

nhân làm việc trực tiếp tại các phân xưởng phải tuân thủ đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Là DN có đông công nhân, chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, vì vậy Công ty lường trước những tổn thất nếu để dịch Covid-19 xâm nhập. Chúng tôi yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 100% người lao động sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch ở Công ty cũng như khi về nơi ở. Điều quan trọng nhất là phải an toàn để duy trì sản xuất, bảo đảm

các đơn hàng đã ký kết được giao đúng hạn. 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Công ty tăng 40% so với cùng kỳ; thu nhập của người lao động tăng từ 5,7 triệu đồng/người/tháng lên 7 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, các DN còn chủ động triển khai ứng phó với tình huống dịch phát sinh, tránh tình trạng bị động. Ông Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát cho biết: Công ty có gần 1.000 công nhân nên chúng tôi nhận thức rất rõ vai trò của công tác phòng, chống dịch. Do đó, Công ty đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tổ chức diễn tập xử lý tình huống xuất hiện trường hợp F0 tại doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, nhân viên y tế Công ty chia sẻ: Thông qua buổi diễn tập giúp chúng tôi biết cách thực hiện quy trình xử lý, ứng phó bài bản, đúng quy định khi xuất hiện trường hợp F0.

Việc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng cùng sự chủ động, tích cực của các DN là tiền đề thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, duy trì chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế - xã hội.

MINH NGUYỆT - NGUYỄN THỜI

Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, tập trung lực lượng duy trì các tổ máy bơm đảm bảo phát điện hiệu quả, an toàn, sẵn sàng vượt kế hoạch giao là nỗ lực của Công ty Nhiệt điện Thái Bình trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau khi khử khuẩn xe, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, tôi được an ninh bảo vệ cho qua cổng và nhiệt tình dẫn đường vào gặp lãnh đạo Công ty. Trước khi chia tay, anh nói: Đây là quy định của doanh nghiệp trong phòng, chống dịch, ai đến làm việc cũng đều phải thực hiện.

Ông Tạ Trung Kiên, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định hoạt động sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung. Nếu để xảy ra dịch bệnh phải phong tỏa nhà máy sẽ gây thiệt hại vô

## CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH NỖ LỰC THỰC HIỆN MỤC TIÊU KÉP

cùng lớn, vì vậy chúng tôi đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 lên hàng đầu.

Công ty Nhiệt điện Thái Bình có 335 cán bộ, kỹ sư, công nhân. Đến nay, cơ bản người lao động đều được test nhanh, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và đã có 58 người thuộc trường hợp có nguy cơ cao lấy nhiệm vụ Covid-19 do đặc thù công việc phải thường xuyên di chuyển, tiếp xúc với khách hàng đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Không chủ quan trước dịch bệnh, Công ty đã xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với dịch Covid-19 và tổ chức diễn tập nhằm giúp đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân không bị động, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra. Với quyết tâm xây dựng

doanh nghiệp trở thành pháo đài, mỗi người lao động là một chiến sĩ trong phòng, chống dịch, từ cuối tháng 7 Công ty Nhiệt điện Thái Bình quyết định 100% cán bộ, công nhân vận động đều được test nhanh, xét nghiệm ngay tại nhà máy nhằm hạn chế triệt để tiếp xúc với nguồn bệnh. Ông Nguyễn Văn Hoàng, trưởng kíp lò máy, phân xưởng vận hành của Công ty cho biết: Mặc dù phải xa gia đình nhưng tôi cũng như anh em công nhân ở đây đều yên tâm tư tưởng. Ngoài bảo đảm các chế độ lương, thưởng, ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty thường tập trung gặp gỡ, động viên. Công ty trang bị một phòng tập Gym, để mọi người rèn luyện nâng cao sức khỏe và có tinh thần thoải mái để làm việc hiệu quả.

Lượng đón được những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngay từ cuối năm 2020, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức kiểm tra, rà soát và lên kế hoạch chuẩn bị đủ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, mua sắm vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế. Song song với tăng cường kỷ cương, kỷ luật quản lý vận hành, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, ban lãnh đạo Công ty cũng thường xuyên chỉ đạo cán bộ, kỹ sư, công nhân bám sát các tổ, lò máy, duy trì vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị, phát hiện hỏng hóc, sự cố để sửa chữa, khắc phục kịp thời.

Năm 2021, Công ty Nhiệt điện Thái Bình được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao kế hoạch sản xuất 3.581 triệu kWh. Do làm tốt công tác phòng, chống dịch và tổ chức sản xuất an toàn, hiệu quả, nên trong 7 tháng đầu năm Công ty đã sản xuất được 2.435 triệu kWh, doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm. Giám đốc Công ty Tạ Trung Kiên cho

biết thêm: Nhiệm vụ của Công ty những tháng cuối năm là phấn đấu sản xuất 1.272 triệu kWh để đạt sản lượng cả năm 3.700 triệu kWh, vượt chỉ tiêu kế hoạch EVN giao, nộp ngân sách nhà nước gần 300 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đó, hiện nay chúng tôi tập trung chỉ đạo cán

bộ, kỹ sư, công nhân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các đơn vị duy trì tốt công tác tổ chức sản xuất, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa của EVN khắc phục các khiếm khuyết, hỏng hóc, rút ngắn thời gian bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì các tổ

máy vận hành ổn định, tin cậy, hiệu quả. Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phát động mọi cán bộ, kỹ sư, công nhân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

KHẮC ĐUẨN



100% cán bộ, công nhân vận hành sản xuất Công ty Nhiệt điện Thái Bình làm việc, ăn, nghỉ ngay tại nhà máy nhằm hạn chế triệt để nguy cơ lây nhiễm Covid-19.